

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดยโสธร

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางจำลอง คชวิน เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายสมศักดิ์ คชวิน

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๐/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๔๒/๒๕๖๕

ด้วย นายสมศักดิ์ คชวิน ยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของ นางจำลอง คชวิน ซึ่งเจ็บป่วยจากอาการสมองเสื่อม หลงลืม ไม่สามารถสื่อสาร ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ได้ ขอให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า ผู้ร้องเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางจำลอง คชวิน แต่งงานจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ พักอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีบุตรด้วยกัน ๓ คน เมื่อประมาณปี ๒๕๕๖ นางจำลองป่วยเจ็บเนื่องจากสมองเสื่อม มีอาการหลงลืม จำเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ จำชื่อลูกไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ จึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการประเมินของแพทย์พบว่า ระดับพุทธิปัญญาหรือความสามารถทั่วไปของสมองอยู่ในระดับบกพร่องรุนแรง ไม่สามารถทำตามแพทย์สั่งได้เลย ร่วมกับมีปัญหาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งและเดินไปเดินมา จึงรักษาโดยต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ อาการแยลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถทำตามคำสั่งใด ๆ ได้เลย ปัจจุบันอาการป่วยอยู่ในระดับรุนแรงมากจนต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน และรับประทานอาหารด้วยตนเอง ภายหลังออกจากโรงพยาบาลได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อยู่ในความดูแลของผู้ร้องตลอด อาการของนางจำลองไม่มีทางรักษาให้หายได้ดังเดิม ก่อนนางจำลองป่วยเจ็บมีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขา กุดชุม ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐๑๓๕๑๒๙๐๔๓๙๗ ผู้ร้องมีความจำเป็น

จะต้องเบิกถอนเงินเพื่อมาใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและการดำรงชีพของนางจำลองแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ และที่ดิน ๒ แปลงคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๗๘๔ และ ๙๘๖๘ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอภูซุ่ม จังหวัดยโสธร ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ร้องจำเป็นต้องทำนิติกรรมบางอย่าง ที่จะต้องให้นางจำลองให้ความยินยอมตามกฎหมายก็ไม่สามารถดำเนินการได้ การดำเนินการดังกล่าว จึงมีเหตุขัดข้อง ในการยื่นคำร้องนี้ ทายาทอื่นของนางจำลองคือบุตรทั้งสามได้ให้ความยินยอมด้วยแล้ว ผู้ร้องประสงค์เป็นผู้อนุบาลของ นางจำลอง คชวิน ผู้ร้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมาย พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นางจำลอง คชวิน เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเป็นสามีชอบด้วยกฎหมาย รักและดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนางจำลอง โดยผู้ร้องมิได้เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมายสมควรเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นางจำลอง คชวิน เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของ นายสมศักดิ์ คชวิน ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เกียรติชัย พิษณุวงศ์

ผู้พิพากษา